

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาราชูการพัฒนายั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาราชูการพัฒนายั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๑. โมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG	<p>การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า BCG โดย B คือ Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ C คือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และ G คือ Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว มีหลัก ๓ ประการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none">๑) จะสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙๒) จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง๓) เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ <p>เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy เป็นการพัฒนาความเข้มแข็งจากภายในหรือศักยภาพที่มี ประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของโลก ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการนำนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยเน้นสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีมูลค่าสูง สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ทำเครื่องสำอางหรืออาหารเสริม การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง</p> <p>เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นระบบเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างมูลค่าสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการลดของเสียลง หรือเป็นศูนย์ (Zero waste) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้น้ำ พลังงาน แต่เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสะอาดมากขึ้น อีกทั้งให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดของเสีย และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการผลิต การเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หรือนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาแปรสภาพ เพื่อกลับมาใช้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การนำน้ำเสียหรือของเสียหลังจากกระบวนการผลิต แอลกอฮอล์ไปใช้เป็นปุ๋ย การนำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ การนำขยะที่เน่าเสียไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพแล้วนำมาใช้ในการหุงต้มในครัวเรือน</p> <p>เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้ามาแก้ปัญหาโลกในปัจจุบัน โดยเศรษฐกิจที่พัฒนาด้วยการคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม นอกจากต้องอาศัยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแล้ว ต้องมีนโยบายและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการใหม่ รวมถึงแพลตฟอร์มใหม่ ๆ มากกว่าเพียงแค่เพิ่มคุณค่า โดยต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้น ประกอบกับการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเกษตรที่ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การใช้พันธุ์พืชให้มีคุณสมบัติต้านทานโรค เพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลง ซึ่งเป็นผลเสียต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม การผลิตในอุตสาหกรรมที่เกิดของเสียน้อยที่สุด หรือนำของเสียมาใช้ใหม่ เป็นต้น</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
<p>๒. โครงการ สถานพลัง พระราชรัฐ เพื่อสนับสนุน การปลูก ข้าวโพด หลังฤดูทำนา</p>	<p>คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการตามโครงการสถานพลังพระราชรัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง ในแต่ละปีผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีละ ๘ ล้านตัน ในขณะที่ผลิตได้ เพียงปีละ ๔ ล้านตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอีก ๔ ล้านตัน</p> <p>รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ดำเนินการในพื้นที่ ๓๓ จังหวัด โดยรัฐบาลจะให้สินเชื่อวงเงินไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๕ ไร่ต่อราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี แต่เก็บเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรร้อยละ ๐.๐๑ ที่เหลือร้อยละ ๓.๙๙ รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้รับซื้อข้าวโพดในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ ๘ บาท ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะมีกำไรตันละ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท</p>	-
<p>๓. การพัฒนา นวัตกรรม</p>	<p>รายงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระบุว่า ในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดความสามารถทางนวัตกรรม จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) โดยให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๔ ของโลก จากทั้งหมด ๑๒๖ ประเทศ จากปีที่แล้วที่เคยอยู่อันดับที่ ๕๑ และยังเป็น การเลื่อนอันดับที่ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) อีกทั้ง ยังเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับที่ ๕ ของโลกในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลเน้นกำหนดนโยบาย ปรับปรุงกฎระเบียบ และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการเติบโตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า</p> <p>รัฐบาลได้เชิญชวนให้ธุรกิจ SMEs หรือสตาร์ทอัพ (Startup) เข้ามาช่วยในระบบบริหารและการบริการของรัฐ โดยการจัดงานสตาร์ทอัพ แฟร์ ภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ฮอลล์ ๕ - ๖ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเปิดทางให้แก่สตาร์ทอัพสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อีกทั้งเป็นการสร้างมิติใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรมของภาครัฐที่มุ่งยกระดับการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับตัวแทนสตาร์ทอัพ ๕ ราย ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และมีผลงานเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) นวัตกรรมด้านความมั่นคง แพลตฟอร์มระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ได้จากหลายประเภท เช่น กล้อง CCTV กล้องติดยานพาหนะ กล้องบุคคล อากาศยานไร้คนขับ ให้ผู้ใช้ระบบ หรือผู้ควบคุมสถานการณ์ สามารถมองเห็นและวิเคราะห์ระบบได้จากทุกมุมมอง และทุกอุปกรณ์ไว้ในระบบเดียว ๒) นวัตกรรมแพลตฟอร์มสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา กับคนไข้ที่ช่วยให้สามารถพูดคุยออนไลน์ปรึกษาจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ผ่าน video call ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อความเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และมีระบบนัดล่วงหน้า ๓) นวัตกรรมแอปพลิเคชันจองคิวร้านอาหาร และศูนย์บริการครบวงจร ระบบจองคิวโรงพยาบาล โดยจะแจ้งเตือนผ่าน Smart phone ซึ่งปัจจุบันมียอดดาวน์โหลด ๑ ล้านคน 	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>และมีผู้ใช้งานกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คนต่อเดือน</p> <p>๔) นวัตกรรมโมเดลธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ที่ชนะการประกวดโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หรือ Booking.com Booster ๒๐๑๗) ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวกับชุมชน ๗๐ แห่งทั่วประเทศ สร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นกว่า ๒๐ ล้านบาท</p> <p>๕) นวัตกรรมแพลตฟอร์มที่ช่วยจัดระเบียบงานอีเว้นท์ โดยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ MICE การจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>อีกทั้ง จะมีการจัดงาน Innovation Thailand Expo ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในปีี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรมเป็นครั้งแรกของประเทศ ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ ๒๕๐ ผลงานจาก ๑๕๐ หน่วยงาน</p>	
<p>๔. การส่งเสริมนวัตกรรมในสถานศึกษา</p>	<p>การส่งเสริมนวัตกรรมในสถานศึกษาเกิดขึ้นในรูปแบบการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ</p> <p>ตัวอย่างเช่น โครงการเรื่องความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม โดยนักศึกษาอาชีวะได้รวมกลุ่มกันออกแบบ และทำกิจกรรม เพื่อให้ความรู้และตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยบนถนน อาทิ Smart Helmet ของช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแจ้งเตือนกรณีสวมหมวกนิรภัยไม่เหมาะสม หรือไม่ได้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ สัญญาณเตือนขาตั้งรถของช่างยนต์ สำหรับการลิ้มเอาขาตั้งขึ้น สื่อการสอนเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพรถมอเตอร์ไซด์ก่อนขับขี่ เป็นต้น โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิประชาชนปลอดภัย ภายใต้โครงการ "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีสึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มเยาวชนไทย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน" เพื่อเตรียมความพร้อมของคนในสังคมโดยดึงเยาวชนในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนน</p> <p>ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง รัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งมีความสอดคล้องกับการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บ และส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทย โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ</p>	
<p>๕. การดูแลสุขภาพประชาชน</p>	<p>การดูแลสุขภาพประชาชนตามกรอบไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่</p> <p>๑) โครงการ อสม. ๔.๐ โดยการยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ กว่า ๑ ล้านคน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชน</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด</p> <p>๒) โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน คือการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผ่านเครือข่ายชุมชนให้เติบโตสมวัย สมส่วน เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของบ้านเมือง</p> <p>๓) โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย เช่น การเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ในการนวดไทยเพื่อสุขภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว รวมทั้งการสร้างผู้ช่วยพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔) โครงการติดตามผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พขอ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง มีครอบครัวที่อบอุ่น มีสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด</p> <p>นอกจากนี้ยังมีโครงการหมอบอกครัว ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า การจัดทำหมอบอกประจำครอบครัวจะสามารถลดค่าเดินทางไปโรงพยาบาลของประชาชนได้ ๑,๖๕๕ บาทต่อคน ลดเวลาในการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ได้ ๔๔ นาที จากเดิม ๓ ชั่วโมง ลดการตายในทารกแรกเกิดได้ร้อยละ ๑๐ - ๔๐ และลดค่าใช้จ่ายสุขภาพได้ถึงร้อยละ ๒๕ - ๓๐ ที่สำคัญก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ปีละ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นต้น</p> <p>สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้จัดทำดัชนีประสิทธิภาพระบบสุขภาพ เพื่อจัดอันดับประเทศที่มีความคุ้มค่าด้านระบบดูแลสุขภาพ ซึ่งคำนวณเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายกับอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนในประเทศ ในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๗ ของโลก จาก ๕๖ ประเทศ ดีขึ้นจากปีที่แล้วถึง ๑๔ อันดับ และอยู่ในอันดับที่ ๙ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อประชากร ๑ คนอยู่ที่ ๗,๐๘๖ บาท และอายุเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ ๗๕ ปี นอกจากนี้ ในรายงานยังระบุด้วยว่าเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากอีกด้วย</p> <p>องค์การอนามัยโลกชื่นชมประเทศไทย ว่าเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่าปัจจุบันมีคนไทยกว่า ๔๘.๘ ล้านคน (๗๓.๗ %) จากจำนวนประชากร ๖๑ ล้านคน มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพที่ช่วยคุ้มครองดูแลสุขภาพในด้านการรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (๓๐ บาท รักษาทุกโรค) ยังคงมีความไม่สมบูรณ์ในการขอรับบริการด้านสุขภาพ ได้แก่</p> <p>๑) รักษาได้เฉพาะโรงพยาบาลรัฐ อาจสร้างความลำบากให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลรัฐมาก</p> <p>๒) ไม่คุ้มครองการรักษาที่เกินความจำเป็นพื้นฐาน เช่น การผสมเทียม เพื่อมีบุตร การรักษากรณีที่มีบุตรยาก การบริการทางการแพทย์เพื่อความสวยงาม การเปลี่ยนแปลงเพศ เป็นต้น</p> <p>๓) ไม่คุ้มครองการรักษาที่มีงบประมาณจัดสรรโดยเฉพาะ เช่น โรคมจิต หรืออาการป่วยทางจิต ซึ่งทางการแพทย์จำเป็นต้องรับไว้ เพื่อการรักษาและฟื้นฟูจิตใจของผู้ป่วย โดยให้เป็นผู้ป่วยใน เกินกว่า ๑๕ วัน การบำบัดผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุทางรถ โดยมี พ.ร.บ. คุ้มครองอยู่ ซึ่งจะต้องใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ให้ครบก่อน</p> <p>๔) ไม่คุ้มครองกรณีโรคเรื้อรัง และโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็น</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ผู้ป่วยใน เกินกว่า ๑๘๐ วัน ยกเว้นหากมีความจำเป็นจริง ๆ เช่น เกิดภาวะแทรกซ้อน จึงต้องรักษายาวนานขึ้น เป็นต้น</p> <p>ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้สิทธิ อาทิ</p> <p>๑) การเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา สำหรับโรงพยาบาลที่มีความพร้อม เพื่อรองรับกลุ่มคนที่ประสงค์มารับบริการในช่วงเย็น และสมัครใจจ่ายค่าบริการบางส่วนเอง</p> <p>๒) การเร่งรัดจัดทำชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนทุกคนในทุกสิทธิประกันสุขภาพภาครัฐได้รับเหมือนกัน</p> <p>๓) รัฐบาลไทยสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเปราะบาง กองทุนสุขภาพท้องถิ่น และการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>๔) การเข้าถึงสิทธิและบริการของกลุ่มเปราะบาง ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการสุขภาพ อาทิ ประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ชายขอบ ผู้ต้องขัง พระสงฆ์ และผู้พิการ เป็นต้น</p> <p>๕) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นและเร่งดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค</p> <p>๖) การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งที่ดำเนินการผ่านกลไกกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีภาวะเจ็บป่วยมาก และค่าใช้จ่ายสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น</p> <p>๗) สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาฟรี ภายใน ๗๒ ชั่วโมง หรือ UCEP สำหรับอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา ๓ กองทุน (ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, กองทุนประกันสังคม และ กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ)</p> <p>ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายไปยังกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการรักษายาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษายาบาล เพื่อไม่ให้เป็นการอุปสรรคหรือเป็นความเสี่ยงของการดูแลรักษา ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายใน ๗๒ ชั่วโมง หรือพ้นภาวะวิกฤต ทุกสิทธิ ทุกโรงพยาบาล เป็นต้น</p>	

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง